



**ศูนย์ประสานงาน อพ.ส.-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอ.) จัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ** เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ **สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)** เพื่อสร้างความรู้ ยั่งยืนทางองค์ความรู้สู่ เยาวชน สถานศึกษาและชุมชน สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์



**งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ CWIE** เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงาน ด้านสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน CWIE สามารถออกแบบหลักสูตร CWIE ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ CWIE แพลตฟอร์ม เมื่อวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์



**คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ** เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรม การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรู้ออกไปสู่งานและทำงานจริง ส่งเสริมความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการร่วมกับบุคลากร และพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และการฝึกอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีการผลิต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์



**สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับ บุคลากร ภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาครัฐ และอาคารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567** เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำประปา ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมการลดใช้พลังงาน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่



**สำนักงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอาจารย์ที่ปรึกษาด้านสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2567** สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต และพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการฟังและการสื่อสารทักษะการดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาด้านสุขภาพจิต การเรียน การปรับตัว และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้อง UBU1405 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี 1



**สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567** ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่ายสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโพนมิตรภาพที่ 5 โรงเรียนวารินวิชาชาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รวม 73 คน เพื่อฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา